
2. fundur hafnarnefndar haldinn 6. des.2010 á skrifstofu Langanesbyggðar kl. 11:00. 

Mætir eru: Rafn Jónsson formaður, Jónas Jóhannsson, Friðrik Jónsson og Gunnólfur 
Lárusson hafnarstjóri sem ritaði fundargerð á tölvu. 

Formaður setti fundinn og spurði hvor einhverjar athugasemdir væru gerðar við 
fundarboðun, engar athugasemdir voru gerðar. 

Dagskrá . 

1. Staða hafnarinnar. 
Hafnarstjóri fór yfir 9 mánaða uppgjör og stöðuna eins og hún er nú, það stefnir í 
það að höfnin skili hagnaði upp á ca. 4 millj.  

2. Gjaldskrár. 

Nokkur umræða fór um gjaldskrá Langaneshafnar í samanburði við aðrar hafnir, 
samþykkt að vinna áfram í því. 

3. Annað : 
Hafnarstjóri fór yfir að hann hafi sent Siglingarstofnun bréf vegna dýpkunar og 
stækkun á snúningsreit innan hafnarinnar á Þórshöfn  og  dýpkun í 
Bakkafjarðarhöfn.   

Fleira ekki gert og fundargerðin upplesin og samþykkt  
Fundi slitið kl.12:15 


